

และกล่าวว่า “คุณเป็นหนี้เงินจำนวนนี้!” ได้อีก  
นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ  
เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  
พระองค์ได้ทรงชดใช้ความบาปของท่านโดย  
การสิ้นพระชนม์แทนท่าน พระสุริโยทัยทรง  
สิ้นพระชนม์เพื่อว่าพระราชสวามีของพระองค์  
จะสามารถดำรงพระชนม์อยู่ต่อไปได้ฉันใด  
พระเยซูคริสต์ก็ทรงยอมสิ้นพระชนม์แทนท่าน  
เพื่อว่าท่านจะสามารถมีชีวิตอยู่กับพระองค์ใน  
สวรรค์เป็นนิตย์นิรันดรได้ฉันนั้น

“จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะ  
รอด” (กิจการ 16:31) เมื่อท่านกลับใจจาก  
ความบาปของท่านและยอมต้อนรับองค์พระเยซู  
คริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ความบาป  
ทั้งหลายของท่านก็จะได้รับการอภัยโทษทั้งสิ้น  
พระเจ้าจะทรงประทานความชอบธรรมของพระ  
องค์ให้แก่ท่านเพื่อว่าท่านจะสามารถมีชีวิตกับ  
พระองค์บนสวรรค์ได้ ท่านต้องการพระผู้ช่วย  
ให้รอดหรือไม่? ท่านจะยอมชดใช้ความบาป  
ทั้งหลายของท่านในนรกตลอดไปเป็นนิตย์ หรือ  
จะยอมรับตัวแทนที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้  
มาชดใช้ความบาปทั้งหลายของท่านแล้ว

ตุ้ ปณ. 1117, ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10211

## ตำนานสมเด็จพระสุริโยทัย

สมเด็จพระสุริโยทัย  
ทรงปลอมตัวเป็น  
แม่ทัพเพื่อติดตามพระ  
มหากษัตริย์ซึ่งเป็น  
พระราชสวามีของ  
พระองค์เข้าทำศึก  
สงคราม และในการ  
สงครามครั้งนั้น  
กษัตริย์พม่ายกกำลังจะ  
สังหารพระราชสวามี  
ของพระองค์ได้อยู่แล้ว  
พระนางจึงทรงจงใจ  
ไสช้างทรงเข้าไป  
ขวางอยู่ระหว่างกลาง  
พระสุริโยทัยทรงสามารถช่วยชีวิตพระราช  
สวามีของพระองค์ไว้ได้ แต่พระนางก็ต้องถูก  
สังหารเสียเอง พระสุริโยทัยได้สละชีวิตของ  
ตนเองเพื่อตายแทนพระราชสวามีของพระ  
องค์ พระนางยอมสิ้นพระชนม์เพื่อกษัตริย์จะ  
สามารถดำรงพระชนม์อยู่ต่อไปได้ ในทำ  
นองเดียวกัน พระเยซูคริสต์เองก็ทรงยอมสิ้น  
พระชนม์เพื่อท่านเพื่อให้ท่านจะสามารถมี  
ชีวิตอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เป็นนิตย์  
นิรันดรได้



พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกและทุกสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในโลก แต่แทนที่มนุษย์จะเลือกรักและเชื่อฟังพระเจ้า มนุษย์กลับเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและหันเสียจากพระองค์ ด้วยเหตุนี้เองโลกของเราจึงเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนกฎหมาย อาชญากรรม ความไร้ศีลธรรม การมีชู้ ยาเสพติด การเมาเหล้า การโกหก การลักขโมย การคดโกง ความโลภ การฆาตกรรม และความชั่วทุกอย่าง

ความตายฝ่ายร่างกายเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย” (เอเสเคียล 18:20) ไม่มีผู้ใดชอบธรรมเพราะว่าทุกคนได้กระทำบาป เราทุกคนต่างก็ตกอยู่ภายใต้โทษของความตาย ไม่มีผู้ใดหนีรอดพ้นความตายไปได้ ไม่มีใครจะสามารถหนีพ้นโทษทัณฑ์สำหรับความบาปของตนเอง ซึ่งเป็นโทษทัณฑ์ของการต้องทนทุกข์ทรมานในเปลวไฟที่เผาไหม้อยู่ในนรก

พระเจ้าทรงชอบธรรมและทรงเรียกร้องให้มีการชดใช้สำหรับความบาป เมื่อท่านตายท่านจะยอมตกนรกเพื่อชดใช้ความบาปของตัวเองตนเองตลอดไปเป็นนิตย์ หรือว่าท่านจะยอมรับหนทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับท่านและไปสู่สวรรค์ พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมหนทางที่จะให้ทุกคนได้รับการช่วยกู้จากนรก แต่ราคาสำหรับความบาปนั้นจะต้องได้รับการชดใช้โดยผู้ที่ปราศจากบาป พระเจ้าผู้ไม่มีบาป

ได้ทรงเลือกที่จะชดใช้ราคาสำหรับความบาปของเรา พระองค์ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่าพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงดำเนินชีวิตโดยปราศจากความบาป แล้วพระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขน ถูกฝังไว้ และอีกสามวันต่อมาพระองค์ก็ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย

พระเยซูคริสต์ได้ทรงชดใช้ราคาสำหรับความบาปทั้งสิ้นของท่านบนไม้กางเขนแล้ว “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้ได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ....” (1 ธส. 5:9, 10) พระองค์ทรงหลังพระโลหิตและทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อท่าน พระองค์ผู้ซึ่งไม่มีความผิดบาปใด ๆ ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่านผู้ซึ่งมีความผิดบาปแล้ว “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 คร. 5:21)

ลองจินตนาการว่าถ้าท่านถูกศาลพิพากษาให้ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท แต่มีใครบางคนเดินเข้ามา ควักเงินออกมาจ่ายค่าปรับแทนท่าน อำนาจของกฎหมายก็ไม่มีผลต่อท่านอีกต่อไป เพราะค่าปรับได้ถูกจ่ายไปเต็มจำนวนแล้ว ตำรวจก็ไม่สามารถจะตามล่าเรา